

# Powering Sydney's Future

## DỰ ÁN CẤP TRUYỀN ĐIỆN TỪ POTTS HILL ĐẾN ALEXANDRIA

Vì sắp hoàn tất công trình, mục đích bản tin này là phổ biến đến quý vị tin tức cập nhật về việc đặt cáp ngầm mới, nhờ đó giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp nguồn điện an toàn và đáng tin cậy cho khu thương mại trung tâm (CBD) của Sydney và các vùng lân cận.

Dự án Powering Sydney's Future của TransGrid sẽ đặt cáp điện 330kV ngầm mới giữa Potts Hill và Alexandria, cùng nâng cấp ba trạm biến áp, để giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của thành phố trong tương lai.

### Tin tức cập nhật về xây dựng

Chúng tôi đã phải tạm ngưng xây dựng từ giữa tháng 7 đến khoảng đầu tháng 8 năm 2021 để đáp ứng các yêu cầu trong Lệnh Y tế Công cộng COVID-19 của Chính phủ NSW. Các toán công nhân của chúng tôi giờ đây đã bắt đầu đi làm trở lại tại một số khu vực dọc theo tuyến cáp.

Chúng tôi hoạt động theo Kế hoạch An toàn COVID-19 để hoàn tất các công việc còn lại, bao gồm lắp đặt cáp thông tin liên lạc (dùng để theo dõi và kiểm soát cáp điện), thử nghiệm cáp điện mới và khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông.

Công việc ở các khu vực công cộng, theo dự trù, sẽ tiếp tục cho đến khoảng cuối năm 2021. Chúng tôi chắc rằng toàn bộ dự án sẽ hoàn tất vào giữa năm 2022 khi chúng tôi hoàn tất công việc tại các trạm biến áp và bật điện cáp mới.

Hầu hết các công việc còn lại sẽ diễn ra trong giờ thi công thông thường của chúng tôi, thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng – 6 giờ tối và 8 giờ sáng – 1 giờ chiều thứ Bảy, nhưng một số công việc khôi phục đường lộ vĩnh viễn có thể sẽ thực hiện ngoài những giờ giấc này nếu cơ quan giao thông yêu cầu.



### Khôi phục mặt đường

Do việc thi công đã thực hiện trên các con đường, nên bề mặt đường bị ảnh hưởng bởi công trình của chúng tôi tạm thời được khôi phục để xe cộ lưu thông bình thường. Chúng tôi đã bắt đầu khôi phục vĩnh viễn một số con đường, bao gồm mặt đường bê-tông.

Thành phố Canterbury Bankstown sẽ khôi phục vĩnh viễn các con đường trong địa phận chính quyền địa phương, chi phí do TransGrid chi trả. Công việc này đã bị trì hoãn bởi lệnh hạn chế công việc liên quan đến COVID-19 nhưng sẽ khởi công càng sớm càng tốt.

Chúng tôi hiện hợp tác với Hội đồng Thành phố Inner West về một thỏa thuận tương tự trong địa phận của họ.

Liên lạc với  
chúng tôi

Đường dây thông tin cộng đồng: **1800 955 588**  
Email: [psf@transgrid.com.au](mailto:psf@transgrid.com.au)  
Trang mạng: [www.transgrid.com.au/psf](http://www.transgrid.com.au/psf)  
Địa chỉ bưu điện: **PO Box A1000 Sydney South NSW 1235**





## Cầu xe đạp và cáp Bedwin Road, St Peters

Chúng tôi đã hoàn tất công trình xây dựng cầu xe đạp và cáp Bedwin Road mới ở St Peters. TransGrid đã xây dựng cây cầu này với sự hợp tác của Transport for NSW và Hội đồng Thành phố Inner West Lối xe đạp sẽ dành riêng cho người đi xe đạp bằng qua đường sắt từ tháng 9 năm 2021.

### Tiến triển của công trình xây dựng

Xây dựng rãnh:

Hoàn thành 100%

Lắp đặt & nối cáp:

Hoàn thành 100%

Khôi phục vĩnh viễn đường lộ và các khu vực khác:

Hoàn thành 20%

Công trình xây cầu:

Hoàn thành 100%

Các lỗ ngầm:

Hoàn thành 100%

Nâng cấp trạm biến áp:

Hoàn thành 75%

### Kế hoạch An toàn COVID-19

Công trình Xây dựng Powering Sydney's Future sẽ tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của NSW Health để giúp giữ an toàn cho cộng đồng. Khi chúng tôi quay trở lại các khu vực địa phương, nhóm công nhân của chúng tôi tuân theo Kế hoạch An toàn COVID-19 của dự án.

### Luôn phổ biến thông tin cập nhật đến quý vị

Quý vị sẽ tiếp tục nhận được thông báo về việc bắt đầu các công việc còn lại trong khu vực quý vị cư ngụ, ít nhất bảy ngày trước khi khởi công.

Để khôi phục vĩnh viễn mặt đường lộ trong khu vực Canterbury Bankstown, Thành phố Canterbury Bankstown hoặc nhà thầu sẽ gửi thông báo cho quý vị ít nhất 48 giờ trước khi công việc bắt đầu tại khu vực quý vị cư ngụ.

### Câu hỏi hoặc mối lo ngại của quý vị

Chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về dự án.

Vui lòng sử dụng chi tiết liên lạc dưới đây để liên lạc với chúng tôi.

Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và hợp tác liên tục trong khi chúng tôi hoàn tất công việc tại khu vực địa phương quý vị cư ngụ.

### Cần thông dịch viên?



131 450

Muốn có thông dịch viên, vui lòng gọi số **131 450** và yêu cầu họ gọi cho TransGrid qua số **1800 955 588**. Thông dịch viên sau đó sẽ thông dịch cho quý vị.

Liên lạc với chúng tôi

Vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi: [www.transgrid.com.au/psf](http://www.transgrid.com.au/psf) hoặc liên lạc với nhóm dự án Powering Sydney's Future: Số điện thoại gọi miễn phí: **1800 955 588** Email: [psf@transgrid.com.au](mailto:psf@transgrid.com.au)